



TUẦN BÁO
PHÁT TRIỂN ĐIỂN NĂNG

2922 Jolicoeur St.
Montreal - H4E 1Z3
CANADA

Điện thư : aphancaoYvideotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

Số 297

ngày 11 tháng 3 năm 2001

Tờ báo hằng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Hợp Nhứt

*Hợp nhứt cùng Trời rõ nhứt nguyên
Bền lâu không bỏ rõ Trời duyên
Hành thông đời đạo thông giềng mối
Sống động cơ Trời vẫn nối liền*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 07-01-00 đến 13-01-01

Copyright 2000 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cất xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Thành tâm tu cảm thấy ra sao?
- 2) Người chơn tu không cần khen tại sao?
- 3) Tâm thân hướng dục thì sẽ ra sao?
- 4) Người chơn tu cần sự khen tặng và phô trương không?
- 5) Cương quyết tu sẽ được đến đâu?
- 6) Duyên nào mới là duyên thật?
- 7) Ăn nhiều có hại cho cơ thể hay không?

<p>1) Atlantic city, 07-01-2001 5 :08 AM <i>Hỏi : Thành tâm tu cảm thấy ra sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa thành tâm sẽ đạt kết quả nhanh hơn tu thử</p> <p>Kệ : <i>Thành tâm cảm thấy đường tu tiến Giải quyết tâm linh tự giải phiền Qui nguyên một mối tình khai mở Trí tuệ phân minh rõ mối giềng</i></p>	<p>2) Atlantic city, 08-01-2001 5 :00 AM <i>Hỏi : Người chơn tu không cần khen tại sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa người chơn tu dày công thực hành pháp môn là đủ rồi, không thích khen tặng và phô trương</p> <p>Kệ : <i>Thực hành chất phát tự tâm phân Chánh đại đào sâu hành dũng tiến Quyết chí thực hành tự xét phân Qui nguyên giềng mối chẳng lo phiền</i></p>
<p>3) Atlantic city, 09-01-2001 2 :30 AM <i>Hỏi : Tâm thân hướng dục thì sẽ ra sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa tâm thân hướng dục thì tự hại, ý dục phát triển sẽ tạo nghiệp lực, trí thông minh sẽ không còn</p> <p>Kệ : <i>Nghiệp lực thần kinh bất ổn Trần đầy dục tính khó tồn Hóa sanh sanh hóa không tồn tại Giết chết chính mình ý ác ôn</i></p>	<p>4) Atlantic city, 10-01-2001 5 :20 AM <i>Hỏi : Người chơn tu cần sự khen tặng và phô trương không?</i></p> <p>Đáp : Thừa người chơn tu không cần sự phô trương và khen tặng</p> <p>Kệ : <i>Phát triển vô cùng chẳng luyến tiếc Thế gian động loạn khắp nơi nơi Duyên Trời có sẵn không giao cảm Tạo khổ cho nhau lại nhớ Trời</i></p>
<p>5) Atlantic city, 11-01-2001 7 :55 AM <i>Hỏi : Cương quyết tu sẽ được đến đâu?</i></p> <p>Đáp : Thừa cương quyết tu sẽ có duyên may đạt được kết quả tốt</p> <p>Kệ : <i>Duyên may tự đạt xuyên tâm tiến Giải tỏa phiền ưu chẳng có phiền Duyên đẹp tình Trời qui một mối Từ bi mở rộng tại các miền</i></p>	<p>6) Atlantic city, 12-01-2001 4 : 45 AM <i>Hỏi : Duyên nào mới là duyên thật?</i></p> <p>Đáp : Thừa duyên lành mới là duyên thật thường gọi là may mắn</p> <p>Kệ : <i>Bất ngờ gặp được mới là duyên Hợp tác chung vui khắp các miền Duyên đạo tình đời không sửa đổi Một lòng xây dựng hợp duyên tiền</i></p>
<p>7) Atlantic city, 13-01-2001 7 :05 AM <i>Hỏi : Ăn nhiều có hại cho cơ thể hay không?</i></p> <p>Đáp : Thừa ăn nhiều mà không tiêu kịp rất có hại cho cơ thể vì rất khó lưu thông</p> <p>Kệ : <i>Vận hành không chạy diễn không thông Ứ đọng một nơi tự tạo còng Độc tố tràn đầy thân cực nhọc Buồn buồn không vui khó tham tòng</i></p>	

THƯ TỪ LAI VẮNG

Thành phố H C M...

Kính thưa Thầy,

Đầu thư con xin chúc Thầy được dồi dào sức khỏe.

Con có chuyện này mà trong lòng con băn khoăn hoài con không biết xử làm sao đây, con xin Thầy giúp con và chỉ bảo con phải làm thế nào.

Thưa Thầy trước đây con có quen với một người bạn trai. Khi quen con cũng chẳng có suy nghĩ gì, con xem như người bạn bình thường thôi. Sau đó con đi hợp tác lao động ở Liên Xô, khi đi con cũng chẳng có nói câu nào với bạn của con, trong thời gian con đi bạn con vẫn tới lui gia đình con chơi và giúp đỡ gia đình con nữa.

Sau bốn năm con về gặp lại, hai đứa con vui vẻ nói chuyện hỏi thăm về nhau nhưng chẳng được bao lâu thì tụi con giận nhau, con vẫn luôn là người giận trước và bạn con luôn là người làm lành trước, dần dà về sau này con thấy bạn thật lòng đến với con, chẳng những đối với con tốt mà gia đình con cũng vậy. Khi má và em trai con bị bệnh, ngày nào cũng xuống chỗ má và em con đi bác sĩ, rồi sửa nhà, đủ thứ hết Thầy.

Bây giờ má của bạn con muốn lo gia đình cho bạn con, bạn con hỏi ý của con và má con nhưng con không đồng ý, còn gia đình con đồng ý. Con lo sợ là khi lấy chồng sẽ bị ảnh hưởng đến việc công phu mỗi tối và những nỗi khổ về chồng con nữa, con sợ lắm và không dám nghĩ tới việc lấy chồng. Mỗi lần ý nghĩ ấy xuất hiện trong đầu là con xua đuổi ngay, con đã tu chậm tiến rồi mà giờ lấy chồng tu lại càng chậm nữa, thưa Thầy con không muốn như vậy. Nếu như con không lấy bạn con thì con thấy nợ làm sao đó Thầy. Bạn con đã hết lòng đối với con và với gia đình con, chờ đợi con bao năm nay cho đến giờ thì con lại nói thôi, con thấy con là người tàn nhẫn quá.

Thưa Thầy con là người rất vụng về, ngay cả những việc lật vật trong gia đình mà con làm còn dở lắm đừng nói đến việc gì khác con không có tài giỏi về việc gì cả. Nếu bây giờ con đồng ý lấy, con sợ rằng sẽ không đem lại hạnh phúc cho bạn con.

Con đã nói điều này với bạn con nhiều lần rồi nhưng bạn con nói chấp nhận hết tất cả, bây giờ con không biết phải xử làm sao đây. Đồng ý thì con sẽ bị chậm trễ trong việc tu hành và khổ lắm. Còn không đồng ý thì bạn con rất buồn, con thấy tội nghiệp bạn con quá.

Thưa Thầy con đâu còn là con gái còn trinh tiết nữa. Khi đi Liên Xô con đã bị một người bạn cưỡng hiếp con, con đã rất đau khổ và buồn phiền. Bạn con chưa biết chuyện này nhưng con định bụng sẽ nói cho bạn con biết. Nếu bạn con biết việc này chắc bạn con cũng chán con. Nhưng nếu bạn con vẫn chấp nhận thì con phải làm sao thưa Thầy, con sợ rằng thương thì đồng ý nhưng khi về ở với nhau thế nào cũng cần nhẫn con về việc này. Xin Thầy hãy giúp cho con và cho con lời khuyên rằng con phải làm sao. Con mong thư Thầy con xin chúc Thầy được nhiều sức khỏe.

Con.

T V

=====

Montréal, ngày ...

T V con,

Thầy đã nhận được thư của con đề ngày 28-05-1994, được biết con đang đứng trong tình trạng khó xử trong nội tâm. Cuộc sống đã và đang đi tiến con bằng những trở lực bất đồng của chính con, vì đó con mới tìm một con đường tu học, trong thực hành hướng về con đường giải thoát, tức là không còn vướng vào nghiệp chướng ở tương lai, vấn vương trong khổ nghiệp của một mối tình yêu tạm bợ, mà con đã tự cảm thức là hoàn toàn giả ảo và hôi tanh mà thôi.

Cuộc sống đắm chìm là bể khổ của duyên nghiệp! Con có quyền chọn một trong hai, nhân nào quả ấy, con biết tu và dốc lòng tu là tự giải quyết sự sống còn của phần hồn, còn vợ chồng là tạm cảnh hôi tanh của cuộc sống. Rốt cục cũng sẽ về không theo định luật.

Nếu con dứt khoát tu thì con sẽ tự cứu được tất cả. Nếu không thì con sẽ lâm vào vũng bùn càng ngày sẽ càng lún sâu, con đang có khối óc còn minh mẫn và phán xét trước khi hành động mọi việc liên quan đến phần hồn ở tương lai. Muốn tránh cảnh rách rưới và đau thương về sau thì phải dứt khoát ngay bây giờ. Ở đời này có cặp vợ chồng nào được hạnh phúc và chung vui từ hôn lẩn xác, Thầy chỉ có bấy nhiêu lời phân tách cho con hiểu rõ cuộc sống tạm bợ ở cõi phù sanh này, phần còn lại thì tùy con quyết định, tâm làm thân chịu đó thôi!

Chúc con vui tiến trong thực hành.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng

PHÓNG SỰ ĐẦU NĂM TÂN TỶ

Lại một cái Tết sắp đến... cảnh vật tiêu điều buồn bã vì năm nay lạnh quá...Ngoài vườn những loại cây ăn trái như măng cầu, xoài, đu đủ đều lặn ra...về không...

Một hôm tôi mới đi làm về, mệt mỏi không muốn gì hơn là ngủ, bỗng tiếng chuông điện thoại reo vang, tôi chưa biết ai thì bên đầu dây bên kia có giọng nói rất hấp tấp và hồi hộp...Bà, bà, bà đang đứng hay ngã ? Nếu đứng thì kiếm cái ghế ngồi xuống trước khi tôi nói chuyện này... tôi vội hỏi ai vậy có phải anh D? ... D đây ngồi xuống chưa? Nếu không ngồi khi tôi nói ra, lỡ bà té xuống đất làm sao? Thế là tôi ngồi bịch xuống ghế và không quên vịn vào thành ghế...ok, tôi ngồi rồi anh có nói gì nói đi... Nè Thầy đang ở Florida với mình kìa, tui ra phi trường rước chị B. không ngờ có cả Thầy nữa... ối giời ơi... tôi mừng quá cũng gần rơi từ trên ghế xuống đất vì tôi không ngờ chuyên khó tin nhưng có thật... Thế là dường như một làn hơi ấm bao trùm cả Florida, tôi quên sức lạnh bên ngoài chỉ thấy sự ấm áp đang tràn ngập trong tôi.

Đêm 30 Tết, tôi được duyên lành đi bách bộ cùng Thầy trong downtown DISNEY vì tình thương CHA đã nhắc nhở các con ráng nên gia tăng nhịn nhục vì khi mình nhịn không ai làm gì được mình hết.

Sáng mừng một TẾT, khoảng gần 12 giờ thì xe bạn đạo chở Thầy đến thăm tệt xá của tôi, cũng như thông lệ đầu năm, tôi mặc khăn đóng áo dài ra mừng tuổi THẦY và chúc THẦY sống tới 200 tuổi, câu chúc này có vẻ

tham quá vì đâu có ai sống tới 200 tuổi nhưng câu đó hình như nói lên sự khao khát của đàn con chỉ mong Thầy sống hoài hoài với tụi con...

Sau đó THẦY được đưa về COCOA để nghỉ ngơi đến khoảng 5 giờ chiều thì tất cả đều ra xe đi với THẦY đến MING COURT để dùng cơm tối, THẦY phát biểu vài lời trước khi ăn cơm: Cái Hội là cái gốc để làm việc chung chứ không phải riêng cho cá nhân nên mọi người phải cộng tác cho tương lai có kết quả tốt đối với chánh quyền thì phải có cái Hội, vì cái Hội luôn luôn bảo vệ bạn đạo giúp đỡ bạn đạo. Người Mỹ luôn luôn dành cơ hội cho Hội Từ Thiện xây dựng cho chung nên chúng ta lập thành cái Hội tương lai sẽ làm đại sự chung, giúp cho mọi người đã tu và chưa biết tu, đồng hợp tác trong xây dựng.

Có vài bạn đạo được lựa ngồi chung bàn với Thầy, bàn của tôi khoảng 10 người, order 8 món ăn uống ngon lành vui vẻ, mấy bàn khác có món chay mặn tùy khẩu vị đại khác ai cũng no nê, chỉ riêng bàn của THẦY bạn đạo có vẻ khớp quá cỡ thợ mộc... không ai dám nhúc nhít, cụt cụt... cứ bốn mắt nhìn nhau trầm nghĩ: ĐÓI BỤNG vì trong bàn có mười người mà chỉ order có ba món... cô Bê order thêm món cua, không nói ra nhưng ai cũng nghĩ 10 con cua cho 10 người nhưng không ngờ họ chỉ mang ra có một đĩa và chỉ có một con cua . Được ngồi gần THẦY cả một vinh dự ngàn năm một thử, không ăn cũng thấy no.. đến lúc tiễn THẦY ra xe ra về có vài bạn đạo còn nhớ câu hát dí dỏm khi còn nhỏ: Ai nức nở quì bên xe phở... lúc nghĩ câu này là lúc xe Thầy bắt đầu chạy. Thế là vài người trong chúng ta bèn đi tìm xe phở, không có phở lúc đó bèn nhảy vô Kentucky chicken THIÊN một mạch mới về nhà cho tâm thân an lạc...

Câu chuyện đầu năm của FLORIDA vừa hên vì được sống trong tình thương bao la của THẦY, vừa tìm xe phở rồi riết khi tiễn chân THẦY.

CHÚNG CON ĐỒNG CẢM TẠ ƠN THẦY ĐÃ ĐẾN THĂM CHÚNG CON, CHÚNG CON ĐỒNG KÍNH CHÚC THẦY LUÔN ĐƯỢC DỒI DÀO SỨC KHỎE VÀ TRẺ MÃI KHÔNG GIÀ.

Kính bút,
HNT Florida

BẠN ĐẠO VIẾT

PHÁP THIÊN VIỆT NAM

Chúng ta đều biết và công nhận Việt Nam là thánh địa, qua nghiên cứu địa hình sinh nhân kiệt, là rún đạo của thế giới. Đương nhiên có những bậc hiền nhân thánh triết có tổ ra đời để độ đời. Ngày nay đã lộ ra cho chúng ta thấy: Pháp Lý Vô Vi là một tân pháp thời đại của người Việt Nam tìm ra và phổ hóa cho nhân loại chúng sinh khắp quả địa cầu này. Ai có thiên căn cùng thiên duyên ngộ được, thức được và hành được thì phước cả cho người đó.

Đường lối ở đây là hành đạo chớ không có giành đạo, cho nên ai có đạo, có pháp rồi thì nên giữ gìn hành đạo thì sẽ đạt đạo. Còn những ai bôn ba tìm đạo, tìm pháp thì thử nghiên cứu tân pháp này xem, biết đâu ta gặp được con đường tắt này để đi cho kịp ngày giờ, vì tuổi tác và thời gian không chờ đợi ai !!!

Đây là pháp môn : đời đạo song tu rất thích hợp cho cuộc sống bon chen nhộn nhịp này. Nếu chúng ta chịu hành thì pháp này là pháp của chúng ta. Qua công việc làm hàng ngày, ai cũng muốn thư giãn thì đây là phương pháp ổn định hệ thần kinh trị lành mọi bệnh thân lẫn tâm. Chúng ta muốn có tinh thần nhạy bén, trí

óc thông minh có trực giác tính cao để xử lý mọi công việc mà không lằm lẩn, thì cứ hành phương pháp này, đây là một phương pháp thể thao trí tuệ thật tốt cho mọi hành giả.

Ở đời ai cũng có những trói buộc mà xem chừng như không thể nào tháo gỡ được, do tâm chúng ta bấn loạn, thần kinh suy nhược, đi tới chỗ lúng túng. Giờ đây với kỹ thuật mới này giúp chúng ta vượt qua mọi chặng đường gian nan khổ ải, đời cũng như đạo.

VỀ ĐỜI

Ai cũng muốn có được một trí óc thông minh, tinh thần tháo vác, có sự nhạy bén thấy rõ mọi việc và hành động sáng suốt, có trực giác tính cao và tinh thần luôn luôn ổn định, có cái dũng của bậc thánh nhân siêu phàm và nhất là có đạo đức tốt. Muốn được như thế cá nhân đó phải biết tu luyện, nhưng với phương pháp nào đây?

Đã có tân pháp thời đại tức Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, giúp cho ta đạt được những ước muốn nêu trên mà cá nhân hành giả nào cũng đạt được, miễn ta chúng ta siêng hành và hành đúng pháp, cho nên có thể nói: “làm một việc cho tất cả mọi việc”.

Vì khi ta hành pháp chúng ta được khỏe mạnh, trí óc sáng suốt, làm việc trôi chảy, biết ứng xử thích nghi theo từng trường hợp, tinh thần ổn định, luôn hành xử theo lương tâm trách nhiệm của một người có đạo đức nên có phước đức như chúng ta hiểu : có Phước mới được bề trên ban Lộc, mà có Lộc mới Thọ được cho nên mới nói: “làm một việc cho tất cả mọi việc” là vậy.

VỀ ĐẠO

Khi tu chúng ta đều muốn mình chân tu, gặp được chánh pháp để hành pháp hầu giải thoát tâm linh, đắc pháp, nhưng đường tu chúng ta xem chừng đứng yên, có khi bị lùi vì không có pháp để thực hành, chỉ nói cho hay để ru ngủ nhau, cũng khuyên hành, nhưng không biết hành thế nào, mình hiểu Đức Phật thành chánh quả là nhờ tham thiền nhập định. Nhưng Thiền thế nào để Định được đây? Tôi cũng ngồi như hình Đức Phật nhưng không định được, lại nghĩ ngợi miên man. Tôi biết nếu không định thì Huệ không phát được. Giờ này tôi ngồi thiền theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, nhờ ba pháp : Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển và Thiền Định, tôi thấy thần kinh của tôi ngày càng được ổn định, trí óc phát triển sáng suốt, nhạy bén và an định nội tâm. Có thanh tịnh thì Huệ mới phát, điều này chúng ta đã khẳng định, pháp lý đã cho chúng ta thấy rằng muốn cực tịnh thì phải đi trong cực động.

Soi Hồn, Pháp Luân là những động tác phát huy chấn động lực cực động mới trở về hư không vắng lặng khi qua Thiền Định, ở đây ngồi thiền là làm việc. Ngồi thiền là trở về sửa chính mình, thanh lọc bản thể cho sạch sẽ nhẹ nhàng. Vì thế ngồi thiền là làm việc cao độ chứ không phải ngồi chơi. Nhiều người tưởng ngồi lim dim là ngồi chơi, thật ra ngồi thiền là khai phá những khả năng tiềm ẩn trong bản thể, qua Soi hồn khai mở Chân Kinh tức hệ thống thần kinh, Kinh : là thần kinh, là kinh mạch trong bản thể vì thế nên không có chữ gọi là Vô Tự.

Vô Tự Chân Kinh là thế. Muốn mở những luân xa phải qua công phu tham thiền nhập định, tẩy rửa, sửa sai, dùng Pháp Luân Thường Chuyển ép Tinh hóa Khí Khí hóa Thần cho Tam Huệ tụ đánh, cho Ngũ Khí triêu ngươn.

Ngũ khí là điển khí của ngũ tạng : Tâm, Can, Tỳ, Phế, Thận đi lên, đủ lực lượng xung phá thiên môn trên thượng đỉnh bộ đầu, cho phần hồn siêu xuất, có siêu xuất mới siêu giác được. Vì thế người tu ở tôn giáo nào cũng quý trọng và bảo vệ tam bửu : Tinh - Khí - Thần, vì đây là chất liệu căn bản để luyện đạo.

Nhưng nếu giữ Tinh - Khí - Thần mà không biết cách luyện thì không thành đạt được. Tham thiền nhập định là luyện đạo, còn gọi là luyện đan (đơn) nấu thuốc trường sinh. Thuốc đây là do Tinh - Khí - Thần

cộng với Ngũ Khí (Tâm, Can, Tỳ, Phế, Thận) sắc lại thành viên ngọc người (Mô Ni Châu hay Xá Lợi Phất), còn gọi là Thánh Thai hay Nhị Xác Thân hoặc Huệ Mạng Kim Cang bất hoại tức trường sinh.

Còn xác thân này thuộc tứ đại : Đất, Lửa, Gió, Nước phải bị hoại nay mai. Muốn mở Huệ đạt lục tâm thông, tức quán thông thì hành giả phải tham thiền nhập định, phải làm việc nhiều khi ngồi thiền chứ không phải ngồi chơi mà thành đạt. Muốn khai mở những luân xa trong bản thể tức những khả năng tiềm ẩn của con người, hành giả phải biết kỹ thuật tháo gỡ, phải có những động tác chấn động mạnh mới tháo gỡ và khai thông mới đi tới chỗ quán thông thanh tịnh.

Tất cả những điều Phật đã dạy trong những tạng kinh còn lưu lại cũng đều do thực hành, chớ không ý lại. Chúng ta hiểu được như thế tức là mình đã phá được công án Thiền. Việc còn lại là chúng ta phải thiền miên trong thiền giác mười năm, hai mươi năm,... đến khi đạt được thanh tịnh thì huệ phát.

Bao nhiêu lý thuyết (giáo lý) tràng giang cũng nhằm khuyên con người mau thức giác quay về chính mình để sửa sai, cải hối từ thấp lên cao. Thầy chúng ta đã dạy : “dù cho mình có đọc một tấn kinh mà không chịu hành cũng không đạt”, cho nên “Pháp nan ngộ” ngộ được pháp rất khó. Chưa có trình độ duyên may, gặp pháp nhưng không hiểu giá trị của pháp để triệt để hành pháp cũng bỏ pháp như thường.

Khi mới hành chúng ta đang nằm ở nhị nguyên lý : tức Thiện Ác - tốt xấu; Âm Dương - Nước Lửa. Tu để hoàn thiện tức loại ác trước, loại cái xấu để cái tốt, thích thiện - ghét ác, thích tốt - ghét xấu, loại trừ xấu, ác để trở nên một thiện nhân. Nhờ công phu hành pháp khử trước lưu thanh, con người có được thần kinh ổn định, xây dựng tinh thần tự chủ cao độ nên thấy được mình, hành thiện cứu khổ ban vui cho mọi người.

Đến giai đoạn cao (Âm Dương tương hội) trong bản thể hòa làm một trở về nhất nguyên lý thì không chấp thiện, không chấp ác, tốt, xấu cùng một thể đạt thanh đạt tịnh. Trực diện quán thông mọi bề, trạng thái nào cũng nằm trong chân lý.

Ráng tu sẽ chứng nghiệm, còn nói cho khí thể thì ai nói cũng được, chúng ta sẽ không nằm ở dạng người đó.

THIÊN NGHI.

Thông báo về Khoá Hội Tụ Chung Vui tại Thonon Pháp Quốc

- Đức Thầy vừa đặt tên cho cuộc họp mặt cuối tuần tại Thonon là **Khoá Hội Tụ Chung Vui**.
- Xin quý bạn nhớ mang đến một món quà để rút thăm trong buổi văn nghệ.
- Ban Tổ Chức xin thông báo là khoá này đã hết chỗ

THÔNG BÁO VỀ ĐẠI HỘI DŨNG HÀNH

11-03-2001

Kính thưa quý bạn đạo,

Chúng tôi xin giải đáp vài thắc mắc của quý bạn về Đại Hội Dũng Hành như sau:

- 1) Tiên khách sạn ở trước Đại Hội ngày 26 tháng 10 bao gồm thuế Hotel (11%), ăn sáng vào sáng thứ bảy 27 tháng 10, và chuyên chở ra bến tàu (Port Canaveral).

- 2) Tiền khách sạn ở sau Đại Hội ngày 3 tháng 11 bao gồm thuế Hotel (11%), chuyên chở ra hí viện Thiên Ca (Universal Studios), và snack (ăn trưa nhẹ).
- 3) Quý bạn nào không ở hotel mới cần đóng tiền xe bus 17 USD/ khứ hồi chuyên chở từ hotel đến bến tàu. Chi tiết về xe bus sẽ thông báo sau trong cẩm nang ĐH.
- 4) Xin quý bạn nhớ gửi tiền deposit kỳ 2 cho Đại Hội trước **ngày 1 tháng 4** vì BTC cần tiếp tục đóng tiền cọc cho hãng tàu để giữ chỗ. Trường hợp quý bạn không tiếp tục đóng deposit hoặc đóng quá trễ, BTC sẽ không bảo đảm có thể tiếp tục giữ chỗ cho quý bạn được.
- 5) Xin quý bạn lưu ý về vấn đề giấy tờ cần thiết như sau:
 - (a) Bạn đạo có quốc tịch Mỹ hay Canada cần có passport (sổ thông hành) có hiệu lực 6 tháng kể từ ngày 1 tháng 11, 2001, nghĩa là hết hạn sau tháng 5, năm 2002.

(b) Bạn đạo có quốc tịch : France, Germany, Australia (Úc), Belgium, Denmark, Italy, Japan, Luxembourg, Monaco, Norway, Singapore, Switzerland, United Kingdom, có quyền thăm viếng nước Mỹ không cần visa nhập cảnh trong trường hợp lưu trú **dưới 90 ngày**. **Quý bạn đạo có các quốc tịch nói trên cần mang những giấy tờ sau đây khi làm thủ tục lên tàu:**

- **Passport (thông hành) có hiệu lực ít nhất đến tháng 5, 2002,**
- **Vé máy bay khứ hồi (roundtrip ticket trở về xứ mình)**
- **và giấy I-94W (Giấy này Immigration Mỹ cấp cho quý bạn khi nhập cảnh nước Mỹ).**

(c) Bạn đạo có thẻ xanh (Green card) và thường trú tại Mỹ (US Permanent Resident) cần mang theo **Green Card có hiệu lực ít nhất đến cuối năm 2001.**

Lưu Ý: Nếu thẻ xanh hết hiệu lực, quý bạn sẽ bị phạt số tiền 340 USD.

(d) Quý bạn đạo cư ngụ ngoài nước Mỹ, và có quốc tịch Việt Nam, Laos, Cambodge, hay China, cần liên lạc với toà lãnh sự Mỹ tại địa phương mình cư ngụ (American Consulate) để xin visa nhập cảnh vào Mỹ (**Multiple entry visa/Entree Multiple**) (**B2-Visa**). Quý bạn cần có giấy tờ sau đây khi làm thủ tục lên tàu:

- **Passport (thông hành) có hiệu lực ít nhất đến tháng 5, 2002 kèm theo B2-Visa (Multiple Entry Visa)**
- **Giấy I-94 (Immigration Mỹ cấp cho quý bạn khi nhập cảnh nước Mỹ).**

Quý bạn đạo có thắc mắc về giấy tờ immigration để lên tàu xin liên lạc: xuân mai, email maioro@yahoo.com tel 530-589-6972, fax 530-589-1517

Ban Tổ Chức xin quý bạn lưu ý về giấy tờ cần thiết để làm thủ tục lên tàu, vì chúng tôi không thể can thiệp nếu giấy tờ không đầy đủ và tàu sẽ bắt buộc phải rời bến đúng giờ vào ngày 27 tháng 10, năm 2001

Thành thật cảm ơn quý bạn,
Ủy Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế
